

ประจำวันที่ 2-8 สิงหาคม 2560

หวั่นน้ำท่วมอีสานทำผลผลิตข้าวลดลง-กระทบส่งออกปีหน้า

ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ ยังไม่กระทบกับการส่งออกข้าวหอมมะลิ เนื่องจากข้าวที่ใช้ส่งออกขณะนี้ เป็นข้าวเก่า และนาข้าวที่โดนน้ำท่วมก็ยังไม่กระทบกับการส่งออกในปีนี้ โดยราคาข้าวหอมมะลิในตลาดโลกขณะนี้ปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 850 เหรียญสหรัฐแล้ว จากเมื่อต้นเดือนก่อนซึ่งราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐเท่านั้น เนื่องจากความต้องการตลาดโลกมีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ จะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเตรียมลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคอีสาน เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยกังวลว่าผลผลิตอาจลงน้อยลง เนื่องจากนาข้าวได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อาจทำให้เกิดการขาดแคลนจนกระทบต่อการส่งออกในปีหน้าได้

ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า หลังน้ำท่วมผ่านไป ส่วนใหญ่ผลผลิตข้าวจะดีขึ้น เพราะน้ำที่หลากมาจะพัดพาเอาดินตะกอนซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีมาไว้ในนาข้าว ประกอบกับข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่สามารถทนต่อภาวะน้ำท่วมได้ถึง 14 วัน พื้นที่ภาคอีสานซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดอน จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบรุนแรง แต่สำหรับในพื้นที่ลุ่มนาข้าวอาจเสียหาย ซึ่งเมื่อถั่วเฉลี่ยกับผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะดีขึ้นในพื้นที่นาดอนก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตโดยรวมแต่อย่างใด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์” ย้ำอีกครั้ง ปีนี้การส่งออกข้าวมีโอกาสทะลุ 11 ล้านตัน หลังผ่าน 7 เดือนทำได้แล้ว 6.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.03%

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ ทำให้ผลผลิตข้าวบางส่วนได้รับความเสียหาย และอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นบ้าง แต่ไม่น่าจะกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย เพราะความต้องการซื้อข้าวในตลาดโลกยังมีเพิ่มขึ้น และไทยไม่มีแรงกดดันจากสต็อกข้าว เพราะรัฐบาลได้เร่งระบายสต็อกออกไปเกือบหมดแล้ว

“ตอนนี้ มีคำสั่งซื้อข้าวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการซื้อจากภาคเอกชน และการขอซื้อในรูปรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาขายให้กับศรีลังกาและบังคลาเทศ ซึ่งเป็นการซื้อข้าวใหม่ ทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกที่จะออกมามีราคาดีขึ้น เพราะมีตลาดรองรับ และยังมีมั่นใจว่าการส่งออกข้าวปีนี้ น่าจะสูงถึง 11 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อต้นปีที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน”

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวไทยช่วง 7 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-ก.ค.) มีปริมาณ 6.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.03% เมื่อเทียบกับการส่งออกช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 5.43 ล้านตัน โดยมีมูลค่า 9.34 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.86% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2559 ที่ส่งออกได้มูลค่า 8.58 หมื่นล้านบาท และในรูปเงินเหรียญสหรัฐมีมูลค่า

2,707 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.50% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้มูลค่า 2,428 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Commerce News Agency

บาทแข็งจุดส่งออก-สินค้าโภคภัณฑ์อ่วม

การแข็งค่าของเงินบาท ที่แข็งค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาค เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา สร้างความกังวลให้กับ “ผู้ส่งออกไทย” โดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน จากกำไรต่อหน่วย(มาร์จิ้น)ที่บางอยู่แล้วจะบางลงอีก สอดคล้องกับรายได้ส่งออกเติบโตต่อเนื่องในครึ่งปีหลังของปี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เงินบาทที่กำลังแข็งค่าขึ้น เป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกข้าวอย่างมาก และมีท่าทีว่าจะแข็งค่าต่อเนื่องจนอาจเห็น 33 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกข้าวในรูปแบบเอฟโอบี (FOB-Free on Board -ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง) รวมทั้งกระทบต่อศักยภาพทางการแข่งขันในตลาด เนื่องจากคู่แข่งส่งออกข้าวอย่างเวียดนาม ปัจจุบันมีราคาขายเอฟโอบีต่ำกว่าไทยอยู่แล้ว และหากเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เวียดนามมีโอกาสในการส่งออกมากกว่า

“ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้เวียดนามส่งออกข้าวในปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วกว่า 20% ส่วนไทยก็เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สูงเท่า ซึ่งส่วนหนึ่งยอมรับว่ามาจากราคาโค้ดที่เวียดนามมีโอกาสมากกว่า ราคาถูกกว่า และหลังจากนี้หากเงินบาทแข็งค่าเรื่อยๆ ก็จะทำให้ช่องว่างราคาต่างกันมากอีก โดยเบื้องต้นประเมินว่า ทุกการปรับขึ้นของค่าเงินบาท 1 บาท จะส่งผลให้ราคาข้าวขาวปรับขึ้นตันละ 8 - 9 ดอลลาร์ ส่วนข้าวหอมมะลิ จะปรับขึ้นสูงตันละ 17-18 ดอลลาร์”

อย่างไรก็ดี ในฐานะผู้ส่งออก ยอมรับว่าเงินบาทที่ส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ส่งออกต้องได้รับแรงกดดันในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น ต้องเหนื่อยมากขึ้น รวมทั้งต้องประเมินสถานการณ์และบริหารความเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น ทั้งนี้ยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาเสถียรภาพของค่าเงินให้ดีที่สุด แม้บางครั้งต้องแทรกแซงบ้าง เพราะไม่อยากให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากไปกว่านี้

นายชูเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า ภาคเอกชนเองก็ต้องระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงของค่าเงินเองด้วย แต่อย่างไรก็ดี ยังมั่นใจว่าปีนี้ส่งออกข้าวยังมีปัจจัยบวกจากความต้องการในตลาดโลกสูง ทำให้คำสั่งซื้อข้าวในรูปแบบต่างๆ ยังทยอยเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป้าหมายส่งออกข้าวปริมาณ 10 ล้านตันในปี นี้ ยังมองว่ามีความเป็นไปได้สูง อีกทั้งปริมาณส่งออกปิดตัวเลข 7 เดือนแรกของปี ไทยสามารถส่งออกไปได้แล้วกว่า 6 ล้านตัน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า จากการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าสูงสุดในภูมิภาคนี้ เนื่องจากตัวเลขการท่องเที่ยวของไทยเติบโตดี และการส่งออกขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง ทำให้ดุลการค้าไทยเติบโตในระดับสูง จึงทำให้ต่างชาติมองว่าไทยมีความมั่นคงทางการเงิน จึงได้นำเงินเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น ซึ่งการที่ไทยมีค่าเงินแข็งค่าสูงสุดในภูมิภาค เป็นสิ่งที่น่าห่วง ทำให้ศักยภาพการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งลดลงมาก

“โดยเงินลงทุนในระยะยาวไม่น่าเป็นห่วง ห่วงแต่เงินทุนระยะสั้นที่เข้ามาเก็งกำไรในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะสั้น ซึ่ง ธปท. ก็พยายามเร่งแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีเงินระยะสั้นไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ก็ควรจะใช้มาตรการทางการเงิน การคลังอื่นๆที่มีอยู่เข้าไปเร่งอุดรูรั่วตรงนี้เพิ่มขึ้น”

ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ก็คือผู้ผลิตที่ใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เพราะจะแลกเปลี่ยนเงินบาทได้น้อยลง กระทบซัพพลายเชนภายในประเทศ ส่วนผู้ส่งออกที่นำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศเกิน 50%ขึ้นไปจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยแนวทางการแก้ปัญหาช่วยเหลือภาวะขาดทุน ก็คือการเร่งทำประกันค่าเงินบาท หรือไม่ก็ทยอยขายดอลลาร์ล่วงหน้าไปเลย เอลดผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนัก ที่จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ส่งออก ซึ่งจะต้องติดตามว่าค่าเงินบาทที่แข็งจะเป็นไปในระยะสั้นหรือระยะยาวเพียงใด

โดยในขณะนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้จัดตั้งคณะทำงาน 1 ชุด ประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือและติดตามผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่า ก่อนที่จะนำเข้าหารือในที่ประชุมกร.ประจำเดือนก.ย.นี้ เพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

นอกจากนี้ สอท. ยังได้เสนอแนะให้ผู้ประกอบการที่มีแผนการลงทุนใช้โอกาสที่เงินบาทแข็งค่านำเข้าเครื่องจักร เทคโนโลยี จากต่างประเทศเพื่อขยายกำลังการผลิต แต่ทั้งนี้การขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบการยังเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

นายกำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) กลสิกรไทย กล่าวว่า การแข็งค่าของเงินบาทคงไม่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกของไทยมากนัก แต่ผลกระทบจะออกมาในรูปของกำไรขั้นต้น(มาร์จิ้น) ของผู้ส่งออกที่ลดลงเมื่อแปลงรายได้ในรูปเงินดอลลาร์มาเป็นเงินบาท

“ถ้าดูจากสถิติในอดีต จะเห็นชัดว่ามูลค่าการส่งออกกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินไม่ได้ไปด้วยกันมากนัก คือ ไม่ใช่ว่าเงินบาทแข็งแล้วจะทำให้การส่งออกแย่ หรือเงินบาทอ่อนแล้วทำให้การส่งออกดีขึ้น ความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนแบบนั้น แต่ที่ชัด คือ เงินบาทที่แข็งค่า ทำให้มาร์จิ้นของผู้ส่งออกลดลง ดังนั้นเงินบาทที่แข็งค่า จึงมีผลต่อกำไรของผู้ส่งออกมากกว่า”

ส่วนแนวโน้มการส่งออกของไทยช่วงครึ่งปีหลัง มองว่าจะชะลอลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เพราะถ้าดูการเติบโตของการส่งออกไทยในครึ่งปีแรกที่เติบโต 7-8% จะพบว่า เกินกว่า 50% มาจากสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเติบโตจากราคาที่สูงขึ้น แต่ล่าสุดราคาสินค้าเหล่านี้เริ่มปรับตัวลดลง จึงอาจส่งผลต่อการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ได้

นอกจากนี้ การส่งออกในช่วงครึ่งปียังมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ผลิตสินค้าประเภทไอโฟน8 ที่จะออกขายในเดือนก.ย.นี้ ทำให้มีการเร่งนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้า จึงไม่แน่ใจว่าช่วงครึ่งปีหลัง การส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้จะทำได้ต่อเนื่องหรือไม่

นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ภัทร กล่าวว่า การแข็งค่าของเงินบาทคงมีผลต่อผู้ประกอบการกลุ่มส่งออกบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ทำให้รายได้ของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ลดลง ขณะที่กลุ่มสินค้าอื่น คงต้องขึ้นกับความสามารถทางการแข่งขันในแต่ละราย รายไหนที่มีมาร์จิ้นต่ำก็คงได้รับผลกระทบแน่นอน

“ตั้งแต่ต้นปีเงินบาทแข็งค่าแล้วประมาณ 7.5% หากใครที่มีมาร์จิ้นต่ำกว่านี้ก็อาจจะขาดทุน ส่วนใครที่มีความสามารถการแข่งขันที่สูงขึ้นมาหน่อย ก็น่าจะพอรับมือได้”

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ไทยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ข้าวไรซ์เบอร์รี่ “Riceberry” สำเร็จ ผู้ส่งออกไทยยังส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ขายอียูได้

รายงานข่าวจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงประเด็นที่ บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด ได้ยื่นเรื่องนำชื่อ “Riceberry” ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ EUIPO (อียูไอพีโอ : European Union Intellectual Property Office) เพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Riceberry” ในการส่งออกข้าวชนิดดังกล่าวไปยังตลาดยุโรป กว่า 28 ประเทศ ทั้งที่บริษัทดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในไทย โดยกรมฯ ระบุว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าในไทยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถยื่นคัดค้านหรือขอเพิกถอนการจดทะเบียนได้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและทำการตลาดสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเร่งดำเนินการจัดทำมาตรฐานการรับรองข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองในต่างประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงกรณีที่เกิดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Riceberry” ในหลายประเทศของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าในไทย ซึ่งเป็นผู้คิดค้นพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ รวมถึงเกษตรกรไทยอีกเป็นจำนวนมากนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice berry) ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

โดยในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “ไรซ์เบอร์รี่” และ “RiceBerry” ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว 4 คำขอ ได้แก่ คำขอเลขที่ 821133 821134 821135 และ 821136 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ในจำนวน 30 รายการสินค้าข้าว ส่งผลให้ ผู้อื่นไม่สามารถนำคำว่า “ไรซ์เบอร์รี่ Rice berry” มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้อีก เนื่องจากขัดต่อมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ เพราะเป็นคำที่บรรยายถึงลักษณะของสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เพราะเหมือนคล้ายกับคำขอที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากมีผู้ซึ่งไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในไทย นำชื่อ “ไรซ์เบอร์รี่ Riceberry” ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ซึ่งแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ คือ เมื่อมีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าในไทยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้สิทธิคัดค้านการจดทะเบียนได้ และหากเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนในต่างประเทศแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าในไทยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนได้เช่นกัน

“การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ในต่างประเทศ ควรจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรอง ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองต้องมีการยื่นข้อบังคับประกอบคำขอจดทะเบียน โดยข้อบังคับดังกล่าวเป็นการกำหนดมาตรฐานพันธุ์ข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการข้าว ประกอบกับต้องมีการกำหนดมาตรฐานในข้อบังคับที่ยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้คณะทำงานบริหารจัดการและทำการตลาดสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวเป็นคณะทำงานด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานเพื่อใช้เป็นข้อบังคับในการรับรองข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ และสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ที่จะเป็นผู้จดทะเบียนในต่างประเทศจะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการรับรองมาตรฐานพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้” นายทศพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่มีผู้อื่นไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Riceberry ในต่างประเทศแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญายืนยันว่า คนไทยยังสามารถส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่สายพันธุ์ไทยไปขายในต่างประเทศได้ เพียงแต่อย่าส่งไปขายภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนไว้แล้ว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อัปเดตสินเชื่อ 5 หมื่นล้านอุ้มข้าว นบข.เข็นมาตรการช่วยชาวนาสกัดราคาตก

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/2561 ด้านการตลาด 3 โครงการ คาดใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อดำเนินการรวมกัน 40,000-50,000 ล้านบาท โดย 2 โครงการแรกจะช่วยดึงข้าวออกจากระบบได้ประมาณ 10.5 ล้านตันข้าวเปลือกประกอบด้วย

1.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร มีเป้าหมายรวบรวมข้าว 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นการซื้อข้าวเข้ามาเพื่อชะลอการขาย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะใช้วงเงินสินเชื่อรวม 12,500 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนนำไปซื้อข้าวเปลือกมาเก็บไว้ชะลอการขาย มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561 โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1 ให้สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนรับภาระดอกเบี้ย 1% ต่อปี ขณะที่รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในอัตราไม่เกิน 3% ต่อปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนในส่วนนี้จะใช้งบประมาณ 406.25 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 375 ล้านบาท และค่าประกันภัย ค่าบริหารจัดการโครงการ 31.25 ล้านบาท

2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้อัตรา 3% ต่อปีตามระยะเวลาที่เก็บสต็อก 60-180 วัน นับแต่วันที่ได้รับซื้อซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสารจากเดิมเก็บเฉพาะข้าวเปลือกเพื่อดูดซับผลผลิตซึ่งจะเก็บสต็อกคิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกได้ 8 ล้านตัน โดยในส่วนนี้ มีวงเงินดำเนินการ 940 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ย 937.5 ล้านบาท เป็นของข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว 577.50 ล้านบาท และข้าวเจ้า 360 ล้านบาท มีระยะเวลาเริ่มซื้อ 1 พ.ย. 2560-30 ก.ย. 2561 และระยะเวลาการเก็บสต็อก 1 พ.ย. 2560-31 มี.ค. 2561

ส่วนโครงการที่ 3 ได้แก่ โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี หรือ โครงการรับจำนำที่ยังค้าง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการไว้ก่อนและยังไม่ได้กำหนดราคารับจำนำ เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการรวบรวม ความเสียหายของข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเบื้องต้นมีพื้นที่เสียหาย 4.7 ล้านไร่ ประมาณการค่าเสียหายที่ 1.5-2 ล้านตัน แต่ก็ให้วงเงิน ธ.ก.ส. ไว้เต็มวงเงินสินเชื่อประมาณ 40,000 ล้านบาทไว้ก่อน

โครงการจำนำยุงฉาง โดย ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อกับชาวนาที่เข้าโครงการในวงเงินไม่เกิน 90% ของราคาข้าวแต่ละชนิดตามราคาตลาด แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปราคาของข้าวแต่ละชนิดได้ เพราะยังต้องรอการประเมินผล

กระทบจากน้ำท่วม ที่จะทำให้ราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว จะมีราคาสูงจนชาวนา อาจได้รับเงินเกินกว่า 10,000 บาทต่อตันแน่นอน คาดว่าภายในเดือน ส.ค.นี้ น่าจะได้ข้อสรุป นอกจากนี้ ยัง ช่วยเหลือค่าเก็บยังฉางอีกตันละ 1,500 บาท และค่าเก็บเกี่ยวอีกไม่เกินครัวเรือนละ 12,000 บาท โดยจะเสนอให้ นบข.เห็นชอบภายหลังอีกครั้ง ซึ่งชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นจะได้รับเงินรวมทั้งหมดถึงตันละ 14,000 บาท

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ข้าวฤดูกาลใหม่เริ่มออกมาตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค. และจะมีมากช่วง เดือน ต.ค.-พ.ย.2560 คาดว่า จะมีผลผลิตออกมาทั้งหมด 26-27 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งถ้าโครงการออกมาแล้วช่วย ดูดซับข้าวออกจากตลาดได้ จะช่วยให้ราคาข้าวสูงขึ้น แต่ก็ยังต้องดูผลกระทบจากน้ำท่วมด้วย สำหรับโครงการรับ จำหน่ายยังฉางในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าขณะนี้มีเกษตรกรมาขอไถ่ถอนข้าวที่รับจำหน่ายไว้ตันละ 9,500 บาทจำนวนมาก เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคารับจำหน่าย ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีมาก สำหรับการบริหารจัดการข้าวของประเทศ *ที่มา ไทยรัฐออนไลน์*

รมช.เกษตรฯ ขับเคลื่อนเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์-ข้าว GAP ครบวงจรหวังช่วยผลักดันราคา

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยง ตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัด ประชุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด จาก 6 จังหวัดในภาค อีสาน ซึ่งเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิคุณภาพ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร และบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าว ซึ่งอยู่ ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ ข้าวที่ได้การรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand) และ ข้าว GAP ได้ในราคาสูง สอดคล้องกับคุณภาพที่ควรสูงกว่าข้าวทั่วไป โดยมีเป้าหมายให้ปีการผลิต 2560-2564 เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า 594,000 ตัน และ ข้าวเปลือก GAP ของโครงการนาแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 10.30 ล้านตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเชื่อมโยงตลาด โดยจับคู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ และจัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิตข้าวจาก โครงการฯ ซึ่งผู้ประกอบการค้าข้าวที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ สามารถไปขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จากธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี และธนาคารอาจสมทบชดเชย ดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี และให้สำเนาหนังสือกู้ยืมเงินแจ้งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการตรวจสอบการรับซื้อข้าวของชาวนาในโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีระยะเวลาได้รับการ ชดเชยดอกเบี้ย คือ 1) ผู้ประกอบการค้าข้าวอินทรีย์ ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ในระยะเวลา 3 ปี และ 2) ผู้ประกอบการค้าข้าว GAP ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย ในระยะเวลา 1 ปี

“การดำเนินการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร นอกจากจะทำให้เกษตรกรและ ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถลดการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบจากสารเคมีตกค้างใน สิ่งแวดล้อมและการทำลายระบบนิเวศน์ได้ อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ไม่ต่ำกว่า 46,600 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 590 ล้านบาท (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 12,660 บาท) และ เกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 861,100 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 4,500 ล้านบาท (เฉลี่ย

เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,226 บาท) นอกจากนี้ ภายในปีการผลิต 2564 ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวคุณภาพของอาเซียน โดยผลิตข้าวอินทรีย์เข้าสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 200,000 ตันข้าวเปลือก (130,000 ตันข้าวสาร) และผลิตข้าว GAP เข้าสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 10.30 ล้านตันข้าวเปลือก (6.70 ล้านตันข้าวสาร) ด้วย" น.ส.ชุตติมา กล่าวที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดต้นหลังผู้ส่งออกไทยขาดประมูลข้าวบังกลาเทศ

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจ ถึงสถานการณ์ราคาข้าวสารได้ปรับลดลงอีกครั้ง โดยล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์นี้ผู้ส่งออกเปิดราคาซื้อข้าวขาว 5% จากโรงสีเหลือตันละ 11,400-11,600 บาท จากที่เคยปรับลดลงมาระลอกหนึ่งก่อนหน้านี้มาอยู่ที่ตันละ 12,000 บาท จากราคาที่เคยสูงถึงตันละ 14,000-14,500 บาท

ผู้ส่งออกข้าวหลายรายได้ให้เหตุผลว่า ผู้ซื้อในต่างประเทศมองผลผลิตข้าวเดือนหน้าของไทยยังมีปริมาณมาก ประกอบกับผลการประมูลข้าวฟิลิปปินส์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏ ไทยชนะประมูลเพียง 25,000 ตัน ขณะที่เวียดนามชนะไปถึง 175,000 ตัน และการประมูลซื้อข้าวหนึ่งจากเอกชนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของบังกลาเทศ 50,000 ตัน ทางบริษัทโอแล่มเทรดเดอร์ข้าวก็เป็นผู้ชนะไปอีก นอกจากนี้รัฐบาลก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ให้กับบังกลาเทศได้ ทั้งหมดนี้จึงส่งผลกระทบต่อตลาดเห็นว่า ข้างยังไม่มีการเจรจาต่อรอง ส่งผลให้โรงสีหลายแห่งที่ไปแข่งขายราคาลดลงไว้ล่วงหน้าได้รับผลกระทบ

แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับมองว่า สาเหตุที่ราคาข้าวลดลงเป็นเพราะการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลถูกระงับจึงยังมีแรงกดดันต่อราคาข้าวในตลาด ส่วนการชนะประมูลข้าวบังกลาเทศของโอแล่มนั้น ไม่ได้มีผลกับไทย เพราะบริษัทธนสรรหาผู้ส่งออกไทยเป็นซัพพลายเออร์ข้าวให้โอแล่ม ซึ่งจะมีการส่งมอบข้าวกันในเดือนหน้า ล่าสุดจากสถิติการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรกปรากฏ กลุ่มเอเชีย โกลเด้นไรซ์ ยังคงครองอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ กลุ่มนครหลวงค้าข้าว และธนสรรไรซ์ ส่งออกมาเป็นอันดับ 3

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษัตริย์ผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีปริมาณ 5,422,861 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 8.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีการส่งออก 5,009,872 ตัน มูลค่า 80,048 ล้านบาท (2,307 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีมูลค่า 78,106 ล้านบาท (2,207 ล้านเหรียญ) โดยไทยส่งออกข้าว เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ อินเดีย 5.30 ล้านตัน, เวียดนาม 3.19 ล้านตัน, ปากีสถาน 1.41 ล้านตัน และสหรัฐ 1.88 ล้านตัน

โดยชนิดข้าวขาว 2,653,066 ตัน เพิ่มขึ้น 2.2% ข้าวหอมมะลิ 1,189,713 ตัน ลดลง 1.5% ข้าวหนึ่ง 1,218,598 ตัน เพิ่มขึ้น 24.6% ข้าวเหนียว 250,660 ตัน เพิ่มขึ้น 58.6% และข้าวหอมไทย 110,823 ตัน เพิ่มขึ้น 63.5% โดยตลาดหลัก ได้แก่ เบนิน 782,189 ตัน เพิ่มขึ้น 53.2% จีน 681,345 ตัน เพิ่ม 46.0% แอฟริกาใต้ 308,304 ตัน เพิ่ม 7.1% เป็นต้น

สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน 2560 มีปริมาณ 1,037,779 ตัน เพิ่มขึ้น 37.5% จากเดือนก่อน ด้านมูลค่า 14,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5% เนื่องจากมีการส่งมอบข้าวตลาดแอฟริกาใต้ เบนิน อิหร่าน จีน และมาเลเซีย ส่งผลให้ยอดส่งออกข้าวขาว 553,250 ตัน เพิ่มขึ้น 47.7% จากเดือนก่อน ขณะที่ข้าวหนึ่งมีปริมาณ 260,763 ตัน เพิ่มขึ้น 66.9% จากเดือนก่อน ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ 189,680 ตัน เพิ่มขึ้น 2.5% ไปยังสหรัฐอเมริกา ฮองกง จีน สิงคโปร์ อิหร่าน ส่วนปลายข้าวหอมมะลิส่งไปยังประเทศไต้หวัน ไซปรัส เซเนกัล

เดือนนี้คาดว่าจะส่งออกได้ 800,000-900,000 ตัน เนื่องจากยังมีสัญญาส่งมอบข้าวขาวและข้าวหนึ่งไปจนถึงช่วงปลายเดือนนี้ และทิศทางการตลาดโลกยังคงมีดีขึ้นจากที่หลายประเทศต้องการนำข้าวมากขึ้น เช่น บังกลาเทศ ศรีลังกา อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านแรงงานทำให้การขนถ่ายสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดนานถึง 1 เดือน ส่งผลให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากเวียดนาม อินเดีย นอกจากนี้การที่ค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวไทยแพง แข่งขันได้ลดลง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรม. ไฟเขียวอัด 1,685 ล้านบาท ชับน้ำตาเกษตรกรเจอปิซ “ตาลัส-เซินกา” คริวเรือนละ 3 พัน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,685 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรได้รับผลกระทบรวมน้ำท่วม 561,520 ครัวเรือนๆ ละ 3,000 บาท โดยการจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วง 5 ก.ค.-15 ส.ค. 2560

หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน และชุมชนรับรองจะรับรอง และคัดกรองเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน มีคุณสมบัติ เข้าข่าย เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและพายุเซินกา และจ่ายเงินให้ครบทุกรายที่ประสบภัยใน 30 วัน นับจาก ครม.อนุมัติ หากกรอบวงเงินไม่ครอบคลุมถึงช่วงภัยวันที่ 15 ส.ค. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในระยะต่อไป

นายณัฐพร กล่าวว่า สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 วงเงินงบประมาณรวม 1,535.816 ล้านบาท ในอัตรา 3% ต่อปีระยะเวลา 2 ปี ปีละ 767.908 ล้านบาท ที่ครม.อนุมัติวงเงินเพื่อช่วยเหลือและอุดหนุนดอกเบี้ย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 แต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการอุดหนุนดอกเบี้ย สำหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. และไม่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส.ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ครม.จึงมอบให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สำนักงบประมาณ ไปร่วมหารือหาอัตราช่วยเหลือที่เหมาะสม

ดังนั้น หลังการหารือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสำนักงบประมาณ ได้ข้อยุติ คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส.ภาครัฐ จะรับภาระดอกเบี้ยในอัตรา 1.5% ต่อปี รัฐบาลจะชดเชยภาระดอกเบี้ยอัตรา 1.5% ต่อปี ดังนั้นกลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกธ.ก.ส. ในส่วนนี้รัฐบาลจะรับผิดชอบดอกเบี้ยให้ทั้งหมด 3%

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ โคบาลบูรพาให้กรมปศุสัตว์ สำหรับดำเนินการตามโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ โคบาลบูรพา วงเงินยืมเงินหมุนเวียน จำนวน 358.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีสำหรับในองค์กรเกษตรกรกู้ยืมโดยปลอดภาระดอกเบี้ย เพื่อลงทุนจัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 25652 การกำหนดชำระคืนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อภายใน 6 ปี และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะภายใน 5 ปี ระยะเวลาโครงการ พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2565 ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้สำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อใน 3 ปีแรก และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะใน 2 ปีแรก

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อินโดนีเซีย

รัฐบาลได้ยกเลิกกฎระเบียบการกำหนดเพดานราคาข้าวหลังจากผู้ค้าปลีกและค้าส่งทำการประท้วง โดย นาย Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้ากล่าวว่า จะเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดหารือถึงการแก้ไขกฎระเบียบกระทรวงการค้า No. 47/2017 ว่าด้วยราคาอ้างอิงข้าวที่ซื้อจากเกษตรกรและข้าวที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยนาย Lukita อ้างว่ากฎระเบียบไม่ได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

อย่างไรก็ดี นาย Andi Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อ้างว่าเป็นข้อปฏิบัติทางกฎหมายในการยึดข้าว 1,160 ตันจากคลังสินค้าของบริษัท PT Indo Beras Unggul (IBU) ใน Bekasi จังหวัดชวาตะวันตก

กฎระเบียบดังกล่าวกำหนดราคาข้าวคุณภาพระดับกลางและพรีเมียมสำหรับผู้บริโภคที่กิโลกรัมละ 9,000 รูเปียห์ (ประมาณ 66 เซนต์) ขณะที่บริษัท PT Indo Beras Unggul จำหน่ายข้าวคุณภาพระดับกลางกิโลกรัมละ 13,700 รูเปียห์ และระดับพรีเมียมกิโลกรัมละ 20,400 รูเปียห์

นาย Lukita สัญญาว่าจะคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการควบคุมราคาข้าว โดยแม้ว่ารัฐบาลมีอำนาจในการออกกฎระเบียบ แต่ต้องมีการหารือก่อนที่จะออกกฎระเบียบต่างๆ โดยได้เชิญตัวแทนจากกระทรวงเกษตร กระทรวงการค้า กรมตำรวจ คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางธุรกิจ (KPPU) ตัวแทนจำหน่ายพ่อค้า และโรงสีข้าว ซึ่งรัฐบาลจะตั้งราคาอ้างอิงข้าวโดยเร็วหลังจากการหารือบรรลุข้อตกลง

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศยกเลิกการตั้งเพดานราคาข้าว ซึ่งหลังจากการประชุมหารือร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องออกมาอีกครั้ง โดยการยกเลิกดังกล่าวเป็นผลมาจากการเข้ายึดโกดังข้าวของบริษัทผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของอินโดนีเซียที่จำหน่ายข้าวคุณภาพระดับกลางและพรีเมียม รวมถึงการประท้วงจากพ่อค้าข้าวที่ได้รับผลกระทบ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาว 25% (25% broken well-milled long grain white rice) แบบรัฐบาลต่อเอกชน (G to P) จำนวน 250,000 ตัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยจะซื้อจากเวียดนาม 4 ราย จากสิงคโปร์และไทยประเทศละ 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้ บริษัท Vinafood II (Vietnam Southern Food Corp.) จากเวียดนามจำนวน 50,000 ตัน ราคา 424.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) บริษัท Hiep Loi Food Joint Stock Co. จำนวน 25,000 ตันราคา 425.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) บริษัท Tan Long Group Joint Stock Co.จำนวน 50,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตละ 25,000 ตัน ราคา 414 และ 409 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) บริษัท Gia International Corp.จำนวน 50,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตละ 25,000 ตัน ราคา 421.64 และ 415.65 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) บริษัท Olam International Ltd. จากสิงคโปร์จำนวน 50,000 ตันราคา 413.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) และบริษัท Capital Cereals Co. Ltd. จากไทย จำนวน 25,000 ตันราคา 431.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) ซึ่งหลังจากนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องยื่น performance bond ตามเงื่อนไขของการประมูลและทำสัญญาเพื่อดำเนินการส่งมอบต่อไป โดยในเดือนสิงหาคมนี้จะต้องมีการส่งมอบข้าวจำนวน 120,000 ตัน และในเดือนกันยายนอีก 130,000 ตัน

NFA ระบุว่าในขณะที่มีสต็อกข้างคงเหลือประมาณ 4 วันเท่านั้น ซึ่งยังคงต่ำกว่าที่ทางการกำหนดไว้ว่า NFA จะต้องมียอดสต็อกสำรองเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างน้อย 15 วัน แต่หากเป็นช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศมักจะลดต่ำลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี NFA จะต้องมียอดสต็อกสำรองอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งจำนวนข้าว 250,000 ตัน ที่เพิ่มประมูลไปนี้ เพียงพอสำหรับการบริโภคแค่ประมาณ 7 วันเท่านั้น ซึ่งหากจะทำให้ NFA มีสต็อกเพียงพอสำหรับ 30 วันนั้น NFA ต้องนำเข้าข้าวอีกประมาณ 544,000 ตัน

ในขณะที่ผู้บริหารของ NFA ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับงบประมาณ โดยคาดการณ์ว่าในปีหน้าจะต้องนำเข้าข้าวประมาณ 580,050 ตันเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสต็อกข้าวเพียงพอสำหรับใช้ตลอดทั้งปี แต่การจะพิจารณานำเข้าข้าวหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติของสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) ทั้งนี้ในปีหน้า NFA มีแผนที่จะจัดหาข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศประมาณ 1.2 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 830,163 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 6 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยแข็งค่าขึ้นนับจากช่วงต้นปีประมาณ 7% ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่เบาบาง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 406-409 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 400-403 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้าระบุว่าอุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลงซึ่งกดดันเกี่ยวกับเกี่ยวข้าวใกล้จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 175.02 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 166.83 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2017/18 (นับเป็นครั้งที่ 7 ของปีนี้ โดย 6 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17 และครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2017/18) โดยกำหนดการรับข้อเสนอในวันที่ 20 สิงหาคมศกนี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 6 ของปีนี้) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยกำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla อีก 40%

ทั้งนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล ยังได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2017/18 (นับเป็นครั้งที่ 6 ของปีนี้ โดย 5 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17 และครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2017/18) โดยกำหนดการรับข้อเสนอในวันที่ 8 สิงหาคม ศกนี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 5 ของปีนี้) จำนวน 50,000 ตันด้วย

ส่วนความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2017/18 (ครั้งที่ 5 ของปีนี้ โดย 4 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะซื้อข้าวหนึ่ง (ครั้งที่ 4 ของปีนี้) จำนวน 50,000 ตัน นั้นปรากฏว่า บริษัท Olam เสนอราคาต่ำสุดที่ 419.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) นอกจากนี้ยังมีอีก 3 รายที่ยื่นเสนอราคาในครั้งนี้อย่างประกอบด้วย บริษัท Phoenix เสนอราคาที่ \$420 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) บริษัท Amir Chand เสนอราคาที่ 444.11 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) และบริษัท Agro Corp เสนอราคาที่ 432.65 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out)

ทั้งนี้การประมูลใน 4 ครั้งก่อนหน้า บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวขาวจำนวน 50,000 ตัน ราคา 406.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) และซื้อข้าวหนึ่ง 3 ครั้งรวม 150,000 ตัน ในราคา 427.85, 445.11 และ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ตามลำดับ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

ความคืบหน้าของการที่คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้เปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม นั้น มีรายงานว่าคณะกรรมการธัญพืชอิรักได้ยกเลิกการประมูลครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ในการประมูลครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอข้าวจากประเทศไทยในราคาต่ำสุดที่ 432 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO or c&f free out) จำนวน 42,000 ตัน และยังมีมีการเสนอข้าวจากไทยในราคา 437 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 42,000 ตัน เสนอราคา 434.12 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคา 434.90 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคา 441.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคา 463 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน (หรือราคา 467 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) และเสนอราคา 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากสหรัฐเสนอราคา 643 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO or c&f free out) จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 644 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (3) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคา 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) (4) ข้าวจากบราซิลเสนอราคา 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) (5) ข้าวจากอินเดียเสนอราคา 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 60,000 ตัน (หรือราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) (6) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคา 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน และเสนอราคา 586 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน และ (7) มีการเสนอข้าวจากอูรุกวัยหรืออาร์เจนตินาในราคา 571 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out))

ทั้งนี้การประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาซึ่งเสนอราคา
ที่ 547 เหรียญสหรัฐต่อดัน (c&f free out) จำนวน 30,000

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,074,681 ตัน ลดลงประมาณ 5.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,135,202 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 86,990 ตัน ลดลงประมาณ 1.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 88,444 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 987,691 ตัน ลดลงประมาณ 5.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,046,758 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 16,077 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 229,880 ตัน ฝรั่งเศส 172,539 ตัน เนเธอร์แลนด์ 133,142 ตัน อิตาลี 85,220 ตัน โปแลนด์ 84,172 ตัน เยอรมนี 79,484 ตัน โปรตุเกส 65,600 ตัน เบลเยียม 47,319 ตัน สเปน 44,867 ตัน สาธารณรัฐเชค 32,419 ตัน สวีเดน 26,188 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-3 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 269,276 ตัน เพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 220,541 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 229,249 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 186,002 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 40,027 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,539 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,138 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 123,924 ตัน กรีซ 50,859 ตัน สเปน 32,059 ตัน โปรตุเกส 26,754 ตัน บัลแกเรีย 17,594 ตัน สหราชอาณาจักร 5,306 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*